

สตรีที่ปรากฏในพันธสัญญาใหม่

การศึกษาทบทวนสตรีในคัมภีร์คริสต์ ในส่วนที่เรียกว่าคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ (the New Testament) จะแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็นสองขั้นตอนคือ

1. เรื่องราวที่บันทึกในคัมภีร์สี่เล่มแรกที่เรียกว่า กิตติคุณ (gospels) คือบันทึกชีวิตและการทำพันธกิจของพระเยซูคริสต์ อันได้แก่คัมภีร์มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น และในที่นี้จะรวมคัมภีร์เล่มที่ 5 คือกิจการไว้ในตอนนี้อด้วย
2. ส่วนที่เหลือเป็นจดหมายฝากต่าง ๆ ที่ผู้เขียนระบุชื่อตนเอง และชื่อผู้รับ เช่นจดหมายของเปาโล และเปโตร (apostolic or epistle writings) เป็นต้น จดหมายฝากเหล่านี้จะแบ่งเป็นสามพวกคือพวกที่หนึ่ง เป็นจดหมายที่เปาโลเป็นผู้เขียน (Pauline) พวกที่สองคือจดหมายที่คนอื่น ๆ เขียน (non - Pauline) และพวกที่สามคือจดหมายที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าเปาโลหรือใครเขียนกันแน่

เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจและการติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ การศึกษาเรื่องสตรีที่บันทึกในคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งเริ่มจากคัมภีร์สี่เล่มแรก และในที่นี้จะผนวกเอาคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เล่มที่ห้า เข้าไว้ด้วย เพราะคัมภีร์เล่มนี้มิใช่เป็นจดหมายฝาก แต่เน้นเรื่องราวที่บันทึกไว้โดยท่านลูกา ซึ่งเป็นอัครสาวกของพระคริสต์ที่สำคัญคนหนึ่ง

การศึกษาในคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จะแบ่งออกเป็นสองภาคดังนี้ ภาคแรกเป็นสตรีที่ระบุชื่อ และภาคหลัง เป็นสตรีที่ไม่ได้ระบุชื่อรวมทั้งสตรีทั่วไปด้วย ส่วนในคัมภีร์ที่เป็นจดหมายฝากก็แบ่งเป็นสองภาคดังกล่าวเช่นกัน

ภาคที่หนึ่ง สตรีที่ระบุชื่อ

นางทามาร์ นางราหับ นางรูธ (Tamar, Rahab and Ruth) เป็นชื่อสตรีสามนางที่กล่าวไว้ในการกล่าวลำดับวงศ์เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซู (มัทธิว 1:2 - 6)

นางมารีย์ (Mary) เป็นคู่หมั้นของโยเซฟ แต่มารีย์มีครรภ์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนแรกโยเซฟตั้งใจจะถอนหมั้นเธอเสียลับ ๆ ทั้งนี้เพื่อรักษาเกียรติของนาง แต่ต่อมาโยเซฟทราบความจริงเกี่ยวกับมารีย์ทางความฝัน จึงรับเธอมาเป็นภรรยา

มารีย์เป็นสาวพรหมจารี อาศัยอยู่ที่เมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี นางเป็นหญิงชอบธรรม วันหนึ่งทูตสวรรค์ได้มาปรากฏกับนาง และแจ้งข่าวว่าเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย ตอนแรกมารีย์ตกใจมากเพราะ

เธอยังไม่ได้สมรสกับชาย จะตั้งครรภ์ได้อย่างไร แต่ต่อมาเธอก็เข้าใจพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ว่าทุกสิ่ง เป็นไปโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอจึงตอบทูตสวรรค์ว่า ขอให้เป็นที่ไปตามพระทัยพระเจ้า เธอมีความคิดที่จะเผชิญทุกสิ่งได้ เมื่อมารีย์ตั้งครรภ์เธอได้ไปพบกับนางเอลิซาเบธญาติของเธอซึ่งชราแล้ว แต่พระเจาก็ประทานบุตรให้นาง

มารีย์มีความคิดลึกซึ้งมากโดยเฉพาะในการเข้าใจและเห็นใจความทุกข์ยากของประชาชน ดังบทเพลงที่เธอขับร้องในคัมภีร์ลูคา 1:46 - 55 เมื่อโยเซฟรับมารีย์มาอยู่ด้วยแล้ว ทั้งสองได้ไปจดทะเบียนสำมะโนครัวตามคำสั่งของซีซาร์ที่เมืองนาซาเร็ธ มารีย์ได้คลอดบุตรที่โรงวัวแห่งหนึ่งในเมืองนั้น และเรียกชื่อบุตรว่าเยซู มารีย์เป็นคนช่างสังเกตและอดทน

เมื่อมารีย์คลอดบุตรชายที่โรงวัว มีคนเลี้ยงแกะมาเฝ้า ทั้งนี้เพราะทูตสวรรค์ได้บอกพวกเขา ส่วนนักปราชญ์จากทิศตะวันออกได้ติดตามดวงดาวมาถวายสักการะกุมารด้วย แต่นักปราชญ์ได้เข้าเฝ้าเฮโรดเพื่อถามข่าวการประสูติก่อน เฮโรดเข้าใจผิดคิดว่าจะมีทารกเกิดมาแข่งนารมี จึงรับสั่งให้ฆ่าเด็กชายอายุสองขวบลงมาที่บ้านเบ็ธเลเอ็มและใกล้เคียง มารีย์และโยเซฟจึงพาบุตรหนีไปอยู่อียิปต์จนเฮโรดสิ้นพระชนม์ และกลับมาอยู่นาซาเร็ธภายหลัง

เมื่อกุมารอายุได้ครบ 12 ปี มารีย์และโยเซฟไปในงานพิธีปัสคาที่วิหาร ณ กรุงเยรูซาเล็ม กุมารสนใจติดใจที่จะสนทนากับผู้รู้ในวิหาร แต่มารีย์และโยเซฟเข้าใจว่ากุมารเดินปะปนไปกับประชาชนเพื่อกลับบ้าน พอทราบว่ากุมารยังไม่มา มารีย์และโยเซฟจึงย้อนกลับไปเยรูซาเล็มเพื่อตามหากุมารจนพบ

เมื่อพระเยซูออกเทศนาสั่งสอน รักษาโรคและอยู่กับประชาชน มารีย์และน้องชายของพระองค์พยายามไปพบพระองค์ ขณะที่มารดาและน้องชายพยายามจะพบพระเยซูนั้น ประชาชนกำลังห้อมล้อมผนังพระองค์อยู่มารีย์จึงให้คนไปทูลพระเยซู แต่พระองค์ตรัสว่า ผู้ใดกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของพระองค์

ครั้งหนึ่งมารีย์และน้องชายของพระเยซูไปในงานแต่งงานที่บ้านคานา ต่อมาพระเยซูได้เสด็จไปในงานนี้ด้วย มารีย์ได้บอกให้คนใช้ทำตามทีพระเยซูจะสั่งให้เขาทำ เนื่องจากในงานเลี้ยงแต่งงานนั้น เหล้าอ่องหมดลงโดยเจ้าภาพไม่ทราบ มารีย์มีความเชื่อและมั่นใจในพระเยซูว่า พระองค์จะทรงช่วยเหลือได้ และพระคริสต์ก็ได้แสดงการอัศจรรย์ครั้งแรกคือ ได้เปลี่ยนน้ำตรมดาให้เป็นเหล้าอ่อง มารีย์ได้เดินทางไปกับพระเยซูและน้องของพระองค์ไปยังเมืองคาปารนาอูม

ต่อมาเมื่อพระเยซูถูกศิตรูจิบและตรึงบนกางเขน มารีย์ได้ติดตามไปได้ มารีย์ยืนอยู่ใต้กางเขนพร้อมกับนางสาวของพระองค์ ทั้งมารีย์มัทธิยาเคลโอปัส มารีย์ชาวมักดารา ที่กางเขนนี้พระคริสต์ฝากมารดาของพระองค์ไว้กับศิษย์คนหนึ่ง

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์และเสด็จสู่สวรรค์แล้ว มารีย์มารดาได้ร่วมกับสตรีอีกหลายคนในการอธิษฐานอย่างขะมักเขม้น ทั้งรวมกับอัครสาวกในการนมัสการและการอธิษฐานคือร่วมสวดศีลธรรมกับศิษย์ทุกคนที่ห้องชั้นบน(มธ.1:18-25, 12:46-50 ลก.1:26-56, 2:19-52 ยน.19:26 กจ.1:14)

มารีย์ชาวแมกดาลา และมารีย์อีกคนหนึ่ง(Mary Magdalene and the other Mary)

มารีย์ชาวแมกดาลาผู้นี้เคยมีผีสิงถึงเจ็ดผี และพระคริสต์ได้ขับไล่ออกจากเธอ จนเธอหายเป็นปกติ เธอและสตรีอีกหลายคนได้ปรนนิบัติพระเยซูและเหล่าสาวกด้วยปัจจัยของเธอและเพื่อน ๆ มารีย์ชาวแมกดาลาผู้นี้ได้ยืนเฝ้าพระเยซูพร้อมกับมารีย์มารดาของพระองค์และเพื่อนที่ได้ไม้กางเขน ซึ่งพระองค์ถูกตรึงอยู่ ต่อมา มารีย์ชาวแมกดาลาและเพื่อนผู้มีชื่อเหมือนกันได้ไปนั่งอยู่หน้าอุโมงค์ฝังศพ ซึ่งเธอทราบว่าเขานำพระศพพระคริสต์ไปบรรจุที่นั่น และภายหลังวันสะบาโตหนึ่งวัน หญิงทั้งสองได้นำเอาเครื่องหอมหมายจะไปชโลมพระศพ เมื่อเขาได้เข้าไปในอุโมงค์ก็เห็นแต่อุโมงค์เปล่า ทั้งเห็นทูตสวรรค์ซึ่งบอกแก่เขาว่า พระคริสต์ได้คืนพระชนม์แล้ว

เมื่อมารีย์ยังมีได้ออกไปจากสวน แต่ยังคงรำคาญรื่องให้อยู่นอกอุโมงค์ พระคริสต์ได้ปรากฏพระองค์แก่เธอ เธอจึงทราบทันทีว่าเป็นพระเยซูคริสต์ เธอตรงเข้ากอดพระบาทพระคริสต์ แต่พระองค์บอกว่า "อย่าห่วงงเห็นยาวเราไว้" แล้วพระองค์รับสั่งให้มารีย์แมกดาลาไปบอกสาวกและพวกพี่น้อง เรื่องการคืนพระชนม์ และให้ไปรพบพระองค์ที่กาลิลี(มธ.27:56, 61, 28:1 มก.16:1, 9 ลก.8:2 ยน.19:25, 20:11-17)

นางเฮโรเดียส(Herodias)

กษัตริย์เฮโรดรับนางเฮโรเดียส ซึ่งเป็นภริยาของฟิลิปน้องชายมาเป็นภรรยาของตน ยอห์น ได้ตักเตือนเฮโรดเรื่องนี้ จึงทำให้นางเฮโรเดียสผูกพยาบาทยอห์น ในวันฉลองวันเกิดของเฮโรดบุตรของเฮโรเดียสเต้นรำถวายทำให้เฮโรดพอใจมากและบอกนางว่า นางจะขอสิ่งใดจะประทานให้ ส่วนบุตรจึงไปปรึกษามารดา นางเฮโรเดียสบอกว่าต้องการศีรษะยอห์น กษัตริย์เฮโรดปฏิญาณไว้แล้วจึงต้องทำตามความต้องการของนางเฮโรเดียส(มก.6:16-27)

นางเอลีซาเบธ(Elizabeth)

เอลีซาเบธเป็นภรรยาของปุโรหิต ชื่อ เซคาริยา เธอรับพรจากพระเจ้า คือได้ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากแล้ว มารีย์มารดาของพระเยซูได้ไปอาศัยอยู่กับนางก่อนคลอด เมื่อเอลีซาเบธคลอดลูกแล้ว ญาติพี่น้องก็เสนอให้ตั้งชื่อนั้น ชื่อนี้ แต่เอลีซาเบธไม่ยอมเพราะเธอได้กำหนดชื่อไว้แน่นอนว่า ต้องชื่อว่า "ยอห์น" (ลก. 1:5

นางอันนา(Anna)

นางอันนาเป็นบุตรนาธูเอล โนเฝ้าอาเซอร์ สตรีผู้นี้แต่งงานกับปลาล แต่อยู่ด้วยกันเจ็ดปีสามีก็เสียชีวิต เธอจึงเป็นม่ายแต่เดิมา จนอายุได้แปดสิบสี่ปี เธอได้อวดอาหารและอธิษฐานทั้งวันทั้งคืนในพระวิหาร เธอได้เห็นกุมารเยซูและได้ทำนายถึงการไถ่ของพระองค์ (ลก. 2:36)

มารธาและมารีย์(Martha and Mary)

สตรีสองคนนี้เป็นพี่น้องกัน พระเยซูเสด็จมาที่บ้านของเขาทั้งศิษย์ของพระองค์ คือที่บ้านเบธานี มารีย์สนใจนั่งใกล้พระบาทพระเยซูเพื่อฟังคำสอนของพระองค์ ส่วนมารธาช่วยในการครัวและต้อนรับ มารธาขอให้พระเยซูบอกน้องสาวคือมารีย์มาช่วย พระคริสตเจ้าตรัสกับเธอว่า มารีย์ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้ว ใครจะแย่งไปจากเธอไม่ได้ ต่อมาน้องชายของมารธาและมารีย์ชื่อลาซาโรตายไป เขานำศพมาบรรจุไว้ในอุโมงค์ ต่อมา 4 วันพระเยซูเสด็จมา ทั้งมารธาและมารีย์ยืนยันว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า หากพระองค์อยู่กับเขา น้องชายเขาคงไม่ตายแน่ ที่สุดพระคริสตเจ้าเรียกลาซาโรให้ฟื้นขึ้นมาจากตาย (ลก. 10:38 - 42, 8:49 - 56)

นางสับปีรา(Sapphira)

นางสับปีรา เป็นผู้รู้เห็นการทุจริตของสามีซึ่งได้ขายที่ดิน แต่ยกยอกเงินไว้เป็นของส่วนตัว ไม่ได้นำเงินมามอบให้อัครสาวกทั้งหมด และยังได้พูดมุสาด้วย จึงทำให้นางและสามีล้มลงตาย (กจ. 5:1 - 15)

นางทาบิธา(Tabitha)

นางทาบิธาอาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟา นางเป็นศิษย์พระเยซูคริสต์ นางมีชื่อเป็นภาษากรีกเรียกว่า โดรคัส ซึ่งแปลว่าเนื้อสมัน นางเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และการช่วยเหลือมากมาย โดยเฉพาะนางมีน้ำใจช่วยเหลือแม่ม่าย เมื่อนางตายก็มีสตรีมาร้องให้คร่ำครวญถึงคุณความดีของนาง และที่สุดเขาได้เชิญเปาโลมารักษาให้ทาบิธาคืนชีวิตใหม่ได้ (กจ. 9: 36 - 42)

นางมารีย์(Mary, the mother of John)

นางมารีย์ได้เปิดบ้านของนางให้เป็นที่ชุมนุมนมัสการและอธิษฐาน ซึ่งได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับคริสเตียนในสมัยเริ่มแรก เรียกว่า "คริสตจักรในบ้าน" (House Church) (กจ. 12:11)

โรดา (Rhoda)

โรดาเป็นชื่อสาวที่อยู่ในบ้านของนางมารีย์มารดาของยอห์น ผู้เกิดบ้านให้คริสเตียนมาอธิษฐาน คืนหนึ่งพระเจ้าโปรดให้เปโตรหลุดจากเครื่องพันธนาการ และออกมาจากคุกได้ ขณะเขาปิดบ้านและประชุมอธิษฐานเมื่อเปโตร เปโตรมาเคาะประตูเล็กในบ้าน โรดาออกไปฟังดูและกลับมารายงานว่าเป็นเสียงเปโตร แต่ไม่มีใครเชื่อ และยังบอกอีกว่าโรดาเป็นบ้า แต่เธอก็ยังยืนยันอย่างเต็มที่ ที่สุดท้ายก็เป็นเปโตรจริง ๆ (กจ. 12: 12-17)

นางปริสซิลลา (Priscilla)

นางมีสามีชื่ออากวีลลา ทั้งสองมีอาชีพเย็บเตนท์ และได้ร่วมงานอาชีพนี้กับเปาโล นางเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ กับสามีและเปาโลเพื่อประกาศสั่งสอน โดยเฉพาะนางได้สอนอโปลโลให้รู้ทางของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น นางปริสซิลลาและสามีได้เคยช่วยชีวิตของเปาโลไว้ ในจดหมายฝากของเปาโลที่เขียนไปยังคริสเตียนที่โรม (รม. 16: 19) ท่านได้ฝากความระลึกถึงปริสซิลลาและอากวีลลา ทั้งได้กล่าวถึงคริสตจักรที่ตั้งอยู่ในบ้านของนางด้วย (กจ. 18: 18-19, 26)

ในภาคที่สองของคัมภีร์สี่เล่มแรกในพันธสัญญาใหม่ที่เรียกว่า "กิตติคุณ" และพระธรรมเล่มที่ 5 คือกิจการ จะเป็นเรื่องบันทึกของหญิงที่มีได้ระบุชื่อและหญิงทั่วไป

ภาคที่สอง สตรีมิได้ระบุชื่อและสตรีทั่วไป

แม่ยายของเปโตร

แม่ยายของเปโตรช่วยเป็นไข้ พระเยซูรักษาเธอให้หาย (มธ. 8: 14, มก. 1: 21 - 23 และ ลก. 4: 38)

นางซิงเป็นภรรยาอูริยา

มีทิวเอ่ยถึงนางเกี่ยวกับการลำดับวงศ์ของพระคริสต์ (มธ. 1: 6)

สตรีที่มีโลหิตตก

สตรีผู้นี้เชื่อแน่ว่าถ้าเธอเพียงแตะชายฉลองของพระเยซู เธอจะหายโรค เธอก็ทำอย่างนั้นจริง ๆ พระเยซูถามว่าใครถูกต้องเรา สาวก็ตอบว่ามีคนมากเบียดเสียดกัน แต่พระเยซูก็ยังถามอยู่ ที่สุดท้ายคนนั้นทนไม่ได้ จึงได้ปรากฏตัวท่ามกลางฝูงชน (มธ. 9: 20, มก. 5: 21 - 24, ลก. 8: 43)

หญิงต่างชาติชาวคะนาอัน

หญิงผู้เฒ่ามาขอพระเยซูรักษาลูกสาวซึ่งมีผีเข้าได้รับความทุกข์ทรมานมาก ตอนแรกพระคริสต์บอกนางว่า พระองค์มาเพื่อช่วยอิสราเอลเท่านั้น แต่หญิงนั้นตอบว่า "สุนัขย่อมได้กินเศษอาหารจากโต๊ะของนาย" คำพูดและความอดทนพยายามของหญิงทำให้พระเยซูศรัทธาในตัวเธอ พระองค์จึงสั่งให้ลูกสาวหายจากผีเข้า เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านลูกสาวก็หายเป็นปกติจริง ๆ (มธ. 15:21 - 28, มก. 7:24 - 30)

มารดาแห่งบุตรเซเบดี

มารดาแห่งบุตรเซเบดีมาขอพระเยซูว่า ถ้าพระองค์เป็นใหญ่ ขอให้ลูกของเธอหนึ่งอยู่เบื้องซ้ายและเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ ต่อมานางได้ติดตามพระคริสต์จากกาลิลีเพื่อปรนนิบัติพระองค์ (มธ. 20:20 - 28 มธ. 27:55)

หญิงพรหมจารีโง่ห้าคน และฉลาดห้าคน

ผู้เขียนพระคัมภีร์มัทธิวเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์และการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่แผ่นดินนั้นกับหญิงฉลาดห้าคนและโง่ห้าคน ผู้เขียนพระคัมภีร์มัทธิวเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์และการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่แผ่นดินนั้นกับหญิงฉลาดห้าคนและโง่ห้าคน ผู้เขียนพระคัมภีร์มัทธิวเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์และการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่แผ่นดินนั้นกับหญิงฉลาดห้าคนและโง่ห้าคน (มธ. 25:1-13)

หญิงที่มาขโมยเครื่องประดับพระเยซู

หญิงผู้นี้ได้เข้ามาในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อน และได้เทน้ำมันหอมบนพระเศียรพระคริสต์ สาวกบางคนไม่พอใจ และพูดเปรย ๆ ว่า เอน้ำมันหอมนี้ไปขายเพื่อเอาเงินมาช่วยคนจนก็ดีกว่า แต่พระเยซูทรงเข้าใจความต้องการและวัตถุประสงค์ของหญิง จึงทรงปรามและชี้แจงแก่สาวก (มก. 14:3-9) ในพระธรรมยอห์น 12:1-12 ผู้เขียนระบุชัดเจนว่า ผู้เอน้ำมันหอมมาขโมยเครื่องประดับคือนางมารีย์น้องสาวมารธา

ภรรยาและสามี

พวกฟาริซายต้องการทดลองพระคริสต์ เขาจึงนำปัญหาเรื่องผ้าเมียมามาถามพระองค์ว่า ชายจะหย่าภรรยาตนถูกต้องตามบัญญัติของโมเสสหรือไม่ พระคริสต์ทรงตอบว่าพระองค์มีน้ำพระทัยให้ทั้งชายและหญิงแสวงหาการคืนดีกัน พระคริสต์เน้นการทรงสร้างของพระเจ้าคือทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง ชายจะผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน (มก. 10:1-10)

หญิงม่ายยากจน

พระคริสต์ทรงชี้ให้สาวกดูหญิงม่ายยากจน ที่นำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ในตู้เก็บเงินถวาย พระองค์บอกสาวกว่าผู้หญิงคนนี้ถวายมากที่สุด เพราะเขาเอาเงินที่เลี้ยงชีวิตทั้งหมดมาถวาย (มก.12:41-44 ลก.21:1-4)

หญิงม่ายที่สูญเสียลูกชายคนเดียว

มีหญิงม่ายคนหนึ่งมีลูกชายคนเดียว และลูกชายได้ถึงแก่ชีวิต พระคริสต์ทรงเดินมาเห็นชบวนศพ ทรงรู้สึกสงสารแม่ม่ายคนนั้น ทรงเรียกวิญญาณของผู้ตายเข้าร่าง เขาจึงฟื้นขึ้นและพระองค์ทรงมอบให้แม่ต่อไป (ลก.7:11-17)

สตรีที่ปรานีเบ็ด

มีสตรีหลายคนที่ปรานีเบ็ดพระคริสต์และสาวกของพระองค์ด้วยปัจจัยของเธอ คือมารีย์แม็กดาลา โยฮันนา ภรรยาของคูซาและคนอื่น ๆ (ลก. 8:1-3)

หญิงของเมือง

มีหญิงของเมืองผู้หนึ่งมาเฝ้าพระเยซู เธอรั้งไห้เอาน้ำตารดและล้างพระบาทแล้วเอาผมของนางเช็ดพระบาทนั้นและจูบพระบาทมาก (ลก.7:36)

ลูกสาวของไยรัส

นายธรรมศาลาชื่อไยรัส มีลูกสาวอายุสิบสองปีซึ่งเจ็บหนักมาก ต่อมาได้ถึงแก่ความตาย นายธรรมศาลาได้ให้คนไปตามพระเยซูมาให้รักษา และพระองค์ทรงจับมือเด็กที่สิ้นชีวิตแล้วนี้ ทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตาย (ลก.8:41-46 มก.5:21-24)

หญิงผู้ฟังคำสอนและเห็นการกระทำ

มีหญิงที่ได้ฟังคำสอนและได้เห็นการกระทำของพระเยซู นางเกิดความทราบซึ่งใจเป็นอย่างยิ่ง จึงร้องออกมาด้วยความชื่นชมและอัศจรรย์ว่า "ครรถ์ที่ปฏิสนธิพระคริสต์ และหัวนมที่พระองค์เสวยก็เป็นสุข" (ลก.11:27-28)

นางกษัตริย์จากทิศใต้

นางกษัตริย์จากทิศใต้เป็นสตรีที่ปรากฏในคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ และผู้เขียนคัมภีร์ลูกาได้นำมากล่าว เพื่อเป็นตัวอย่างสตรีที่ใฝ่ใจสติปัญญาและการติดตามแสวงหาปัญญา (ลก. 11:3)

หญิงหลัง โกง

หญิงนี้ป่วยเป็นโรคทำให้หลัง โกงนานถึงสิบแปดปี เขาได้รับความทุกข์ทรมานมาก เธอมาที่ธรรมศาลา เมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอจึงตรัสเรียกชื่อเธอ ตรัสกับเธอและวางพระหัตถ์ลงบนเธอ พระคริสต์รักษานางผู้นี้ในวันสะบาโต จึงทำให้เธอหายยึดตัวตรงได้ แต่นายธรรมศาลาไม่พอใจ พระคริสต์ไม่สนพระทัยในคำกล่าวของนายธรรมศาลา เพราะทรงมีพระทัยเมตตาที่หญิงต้องทนทุกข์ ทรงเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเรียกเธอว่า "เป็นลูกของอับราฮัม" (ลก. 13:10-17)

หญิงที่สามีย่าแล้ว

หากชายผู้ใดหย่าภรรยา และรับหญิงที่สามีย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณี แต่พระคริสต์ตรัสกับหญิงและชายว่าควรแสวงหาการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะสามีและภรรยา (ลก. 16:18)

หญิงม่ายวอนขอยุติธรรม

มีหญิงม่ายที่มำวอนขอความยุติธรรมจากผู้พิพากษา จนผู้พิพากษาคิดไม่ได้ที่จะช่วยเธอ (ลก. 18:1-9)

สตรีผู้ฉลาดปราศรัย

ขณะพระเยซูทรงแบกกางเขนเดินไป มีสตรีหลายคนปราศรัยเพราะสงสารพระองค์ แต่พระองค์บอกให้เขาว่าจงร้องไห้สงสารตนเองและลูกทั้งหลายของตนเถิด และพระคริสต์พยากรณ์ว่าจะมีเวลาหนึ่งที่คนทั้งหลายจะว่า ผู้หญิงเหล่านั้นเป็นหมั้นและคร่ำครวญได้ปฏิสนธิ์และหัวแม่ที่มี ได้ดูดเลี้ยงก็เห็นลูก (ลก. 23:26-29)

ผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากกาลิลี

เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขน ที่สุดเขาอัญเชิญพระศพไปบรรจุในอุโมงค์ มีพวกผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากกาลิลีได้ไปจัดแจงเครื่องหอมกับน้ำมัน (ลก. 23:56)

สาวใช้ในลานของมหาปุโรหิต

มีผู้หญิง เป็นสาวใช้ซึ่งอยู่ในลานบ้านมหาปุโรหิต เมื่อเขาจับพระเยซูไป เปโตรได้ตามไปห่าง ๆ สาวใช้ผู้นี้มองเห็น เปโตรนั่งฟัง โฟอยู่ที่ลานบ้านมหาปุโรหิตประจำการ เธอจึงบอกคนอื่น ๆ ว่า เปโตรอยู่กับพระเยซู แต่เปโตรปฏิเสธ ไม่รู้จักพระองค์ (ลก. 22: 56-62)

หญิงชาวซามาเรียที่บ่อน้ำ

หญิงชาวซามาเรียผู้นี้มาตักน้ำที่บ่อของยาโคบในเวลาเที่ยงวัน พระเยซูประทับที่ใกล้บ่อน้ำ และได้ออกน้ำดื่มจากนาง ซึ่งทำให้นางประหลาดใจมาก เพราะปกติคนยิวจะรังเกียจคนซามาเรีย คนทั้งสองชาตินี้จะไม่คบค้าสมาคมและพูดจากันเลย แม้แต่ภรรยาจะไม่ใช้ร่วมกัน พระเยซูได้สนทนาเรื่องการนมัสการที่ถูกต้องคือการนมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริง พระองค์ได้สนทนาเรื่องชีวิตของนางที่นางมีสามี 5 คน แม้แต่คนที่อยู่กับนางเวลานั้นก็ไม่ใช่สามีของนาง ที่สุดเธอกล่าวว่า พระมาซีอาจะมา และเมื่อพระองค์มาพระองค์จะบอกทุกสิ่งแก่คนของพระองค์ พระคริสตเจ้าจึงตอบเธอว่า คนที่พูดกับนางคือพระมาซีอา นางจึงวิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน บอกชาวบ้านให้ทราบว่ นางได้พบมาซีอาที่สามารถบอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอ ชาวซามาเรียในหมู่บ้านจึงพากันออกมาฟังคำสอนของพระเยซู ที่สุดชาวบ้านบอกนางว่า ตั้งแต่นั้นไปเขาจะไม่เชื่อเพราะคำของนาง แต่เพราะได้ยืนเองและรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของโลกอย่างแท้จริง (ยน. 1.1-42)

หญิงที่จะคลอดบุตร

พระคริสตเจ้าตรัสว่าหญิงที่จะคลอดบุตรนั้นจะมีความทุกข์ แต่เมื่อคลอดแล้ว นางจะไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลย เพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลก (ยน. 16: 21)

หญิงที่มีผีหมอดูเข้าสิง

มีหญิงสาวซึ่งผีหมอดูเข้าสิง นายจ้างจึงใช้เธอเพื่อหาเงิน ต่อมาเปาโลได้ขับผีออกจากนาง นางจึงหายเป็นปกติ แต่เจ้านายโกรธแค้นเพราะเสียผลประโยชน์ จึงจับเปาโลไปฟ้องเจ้าเมือง ทั้งโบยตีท่านและจำขังท่านไว้ในคุก (กจ. 16: 16-22)

สตรีกรีกผู้สูงศักดิ์

ที่เมืองเฟโรอา มีสตรีกรีกผู้สูงศักดิ์ ทั้งผู้ชายไม่น้อยมาร่วมการศึกษาและค้นดูข้อพระคัมภีร์กับชาวยิวที่เลื่อมใสพระเยซู ทั้งนี้เพื่อรู้ความจริงมากขึ้น (กจ. 17: 12)

ลูกสาวของฟีลิป

ฟีลิปผู้ประกาศมีลูกสาว 4 คน เธอเหล่านี้เป็นพรหมจารีและเป็นผู้ทำนายนายด้วย (กจ.21:9)

ในคัมภีร์ซึ่งเป็นจดหมายฝากนั้นจะแบ่งเป็น 2 ภาคเช่นที่ทำมาแล้วในคัมภีร์ 5 เล่มแรก ภาคแรกจะเป็น สตรีที่ระบุชื่อ ภาคหลังจะเป็นสตรีที่ไม่ได้ระบุชื่อ และเป็นสตรีทั่วไป

ภาคที่หนึ่งสตรีที่ระบุชื่อในคัมภีร์ที่เป็นจดหมายฝาก

เฟบี(Phoebe)

เฟบีเป็นมารดาภิบาลในคริสตจักรเมืองเคนเดรีย เปาโลได้ขอให้คริสตจักรในกรุงโรมได้รับนางไว้ และช่วยเหลือนางในทุกสิ่งที่นางต้องการ เพราะนางได้ช่วยเหลือเปาโลและคนทั้งหลาย (รม.16:1)

มารีย์(Mary)

เปาโลยกย่องนางมารีย์ว่าเป็นผู้ทำงานหนักเพื่อคนทั้งหลาย (รม.16:6)

ยูนีแอส(Junias)

ยูนีแอสเป็นญาติของเปาโล และถูกจำจองร่วมกับท่าน นางเป็นผู้มีชื่อเสียงดีในท่ามกลางอัครทูต (รม. 16:7)

ตรีเฟนาและตรีโฟทา(Tryphaena and Tryphosa)

นางทั้งสองคนนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานฝ่ายพระเจ้า (รม.16:12)

เปอร์ซีส(Persis)

นางเปอร์ซีสนี้อาจารย์เปาโลเรียกเธอว่าเป็นที่รัก เธอได้ทำงานมากมายในการปรนนิบัติพระเจ้า (รม: 16:12)

ยูเลีย(Julia)

เปาโลฝากความคิดถึงนาง (รม: 16:15)

นัมฟา (Nympha)

เปาโลให้พี่น้องนับถือนัมฟา และคริสตจักรที่อยู่ในเรือนของนาง (คส. 4:15)

ฮาการ์ (Hagar)

นางฮาการ์เป็นสตรีในคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เปาโลได้เอ่ยอ้างชื่อนี้เพื่ออธิบายว่า นางฮาการ์เป็นทาสในครอบครัวของอับราฮัม ที่สุดท้ายได้เป็นอนุภรรยาของอับราฮัม และเมื่อคลอดบุตร บุตรนั้นก็จะเป็นลูกทาส ไม่มีสิทธิ์รับมรดก ส่วนนางที่เป็นภรรยาเอก เมื่อนางคลอดบุตร บุตรนั้นจะเรียกว่าเป็นบุตรของหญิงที่เป็นไท เป็นบุตรที่เกิดตามพระสัญญา (กท. 4:21-31)

เอวา (Eve)

นางเอวาเป็นสตรีในคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม แต่ผู้เขียนคัมภีร์ฉบับที่หนึ่งข้อ 13 กล่าวอ้างว่า เอวาถูกหลอกลวงจึงได้กระทำบาป (1ทธ. 2:13-14)

โลอีส (Lois)

โลอีสเป็นยายของทิโมเธียส เปาโลเชื่อว่าความเชื่ออย่างจริงใจของทิโมเธียสได้รับการสืบทอดจากสตรีผู้นี้ (2ทธ. 1:5)

ยูนิส (Eunice)

ยูนิสเป็นมารดาของทร. ซึ่งเปาโลเชื่อว่าเธอสร้างความเชื่อให้แก่ลูกชายคือทิโมเธียส (2 ทธ. 1:5)

ภาคที่สอง สตรีที่ไม่ได้ระบุชื่อ

มารดาของรุฬส

เปาโลกล่าวว่า มารดาของรุฬสเป็นดั่งมารดาของท่านด้วย (รม: 16:13)

น้องสาวของเนเรอัส

เปาโลได้ฝากความระลึกถึงสตรีผู้นี้ (รม: 16:15)

หญิงและชายในเรื่องการสมรส

เนื่องจากเปาโลเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่สองในเวลาไม่ช้านัก ท่านจึงสนับสนุนหญิงและชายให้อยู่เป็นโสดเพื่อทั้งสองเพศจะทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ แต่ก็มิได้ห้ามเรื่องการแต่งงานและไม่สนับสนุนการหย่าร้าง ท่านเห็นว่าภรรยาหรือสามีที่เชื่อพระเจ้าแต่แต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อควรตระหนักว่าตัวเองเป็นพาหะแห่งความรอดแก่สามี หรือภรรยา และลูกได้ ภรรยาไม่มีอำนาจเหนือกายตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของนาง ทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือกายตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามี (1คร.7:1-16)

สตรีในที่ประชุม

เปาโลเน้นความเบ้ระเบียนในการนมัสการในคริสตจักร ฉะนั้นท่านให้ผู้หญิงนั่งในที่ประชุม ถ้าจะถามสิ่งใดให้ถามสามีที่บ้าน (1คร.14:34)

สตรีคลุมผม

หญิงที่จะอธิษฐานหรือ เพียรจะวางจะต้องคลุมศีรษะมิฉะนั้นก็... ทำความอัปยศแก่ศีรษะ (1คร.1:5)

ภรรยาและการมีสามี

เปาโลขอให้คริสเตียนในเมือง เรสเส โลกีกามีภรรยาในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ (1ธส. 4:4)

ความสำคัญของหญิงและชาย

เปาโลยืนยันว่า ผู้รับพันธกิจมาร่วมกับพระคริสต์จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีหญิง ไม่มีชาย ทาส หรือไทก็ไม่มี (กท.3:28)

ภรรยาและสามี

สำหรับเปโตร ท่านเห็นว่า ภรรยาจงเชื่อฟังสามี แม้สามีจะไม่เชื่อพระเจ้าก็ตาม แต่ชีวิตของภรรยาอาจจูงใจให้เขาศรัทธาในพระเจ้าด้วย โดยไม่ต้องพูดอะไรเลย สตรีจึงประดับตัวด้วยเครื่องประดับภายในที่ไม่รู้เสื่อมคลาย คือจิตใจที่งามและสุภาพ ภรรยาควรรับการดูแลอย่างมีเกียรติจากสามี ทั้งสามีต้องเข้าใจภรรยา เนื่องจากทั้งภรรยาและสามีเป็นผู้รับชีวิตอันเป็นพระคุณและเป็นมรดกด้วยกัน (1ปต.3:1-7)

หน้าที่และความประพฤตินองหญิง

ผู้หญิงต้องเอาการเอางาน ไม่ใส่ร้าย รู้จักประมาณตนและซื่อสัตย์ทุกประการ ผู้หญิงอาวุโสให้เป็นคุณมารดา หญิงสาวให้เป็นคุณพี่สาวและน้องสาว ส่วนแม่มีอายุลูกหลานเคารพเอาใจใส่ดูแล อย่าให้เป็นภรรยาแก่คริสตจักร แม่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี และสมรสเกินหนึ่งครั้ง ไม่ควรลงชื่อในทะเบียนแม่มีอายุ เพราะอาจยากแต่งงานอีก และหญิงเบาปัญญาต้องระวังตน เพราะจะถูกล่อลวงให้หลงไปด้วยตัณหาจนตกเป็นเชลยของความบาป (1ทธ.3:11, 5:2,9-16 และ 2ทธ.3:5)

PAYAP UNIVERSITY